

เอกสารฉบับภาษาอังกฤษเป็นฉบับหลักและถูกต้อง โดยมีการแปลเป็นภาษาไทยเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือข้อขัดแย้งใดๆ เอกสารฉบับภาษาอังกฤษจะเป็นฉบับที่ใช้บังคับ

สัญญาว่าด้วยเรื่องของการรับรองและการยอมรับความเสี่ยงรวมทั้งการปลดปล่อยและการชดใช้ของHYROXประเทศไทย

HYROX - การจัดการแข่งขันฟิตเนสความพร้อมของร่างกายสำหรับทุกคน

1. บทนำ

ขอท่านได้โปรดอ่านรายละเอียดทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในสัญญาว่าด้วยเรื่องของการรับรองและการยอมรับความเสี่ยงรวมทั้งการปลดปล่อยและการชดใช้ (“แบบฟอร์ม”) อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะลงนาม ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละท่าน รวมทั้งบิดามารดา/ผู้ปกครองโดยชอบ/ผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เข้าแข่งขันที่เป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี) ก็จะต้องลงนามในแบบฟอร์มนี้ โดยในแบบฟอร์มฉบับนี้จะเรียกผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือบิดามารดา/ผู้ปกครองโดยชอบ/ผู้ปกครองตามกฎหมายว่า “ข้าพเจ้า” หรือ “ของข้าพเจ้า” ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้ามีอายุบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายที่จะกระทำการในนามของตนเอง หรือหากผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นผู้เยาว์ ข้าพเจ้าก็มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการที่จะกระทำการในนามของผู้เยาว์รายนั้นและรับรองว่าบุตรหลานของข้าพเจ้ามีอายุต่ำกว่า 18 ปี และเพื่อเป็นการตอบแทนบริการที่ได้รับจากบริษัท ไฮบริด ฟิตเนส เรซซิง ส่องกง จำกัด และ บริษัทเอกชน Hybrid Fitness Racing HK Limited (ต่อจากนี้ไปจะเรียกว่า “HYROX”) ในการให้บุตรหลานของข้าพเจ้าเข้าร่วมงานแข่งขันของHYROXและกิจกรรมอื่นๆ (“งาน”) ข้าพเจ้าขอรับรองและยอมรับดังต่อไปนี้

2. การรับรองและการยอมรับความเสี่ยง

ก. กิจกรรมและความเสี่ยงต่างๆ งานและกิจกรรมอื่นๆ ที่ข้าพเจ้า (หรือบุตรหลานของข้าพเจ้า แล้วแต่กรณี) อาจเข้าร่วมและ/หรือให้ความช่วยเหลือในฐานะอาสาสมัคร (ไม่ว่าจะเป็นเพียงแค่การเข้าร่วม การให้ความช่วยเหลือ การสังเกตการณ์ หรือการเข้าร่วมอย่างจริงจัง) อาจถูกจัดขึ้นในร่มและอาจจะรวมถึงหากแต่มีได้จำกัดไว้แค่เพียง การออกกำลังกายเพื่ออบอุ่นร่างกาย การวิ่งแข่ง ทั้งอยู่ในรูปแบบของการปฏิบัติและอยู่ในงาน เกียร์เดโม (ทดลอง) การเข้าร่วมในคลินิก การซ้อม การสาธิต หรือเกมการแข่งขันและกิจกรรมอื่นๆ การเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ การใช้และ/หรือใช้อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกเป็นตัวช่วย หรือสถานที่ต่างๆ (จะเรียกงานและกิจกรรมอื่นๆ รวมกันว่า “กิจกรรมต่างๆ” หรือ “กิจกรรม”) ทั้งนี้ อาจมีหรือไม่มีการวางกำหนดการให้แก่กิจกรรมต่างๆ อยู่ในรูปแบบภาคบังคับหรือสามารถเลือกได้ มีโครงสร้างหรือไม่มีโครงสร้าง และจะรวมถึงเวลาพัก ข้าพเจ้ายอมรับว่า ความเสี่ยง ภัย และอันตรายอาจเกิดขึ้นได้ (เรียกรวมกันว่า “ความเสี่ยง”) จากกิจกรรมดังกล่าวสามารถก่อให้เกิดความบาดเจ็บ ความเสียหาย การเสียชีวิต หรือความสูญเสียอื่นๆ ต่อข้าพเจ้า บุตรหลานของข้าพเจ้า หรือบุคคลอื่น ข้าพเจ้านุญาตให้บุตรหลานของข้าพเจ้าเข้าร่วมและ/หรือให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมทั้งหมดของHYROXและตกลงว่าจะปรึกษาหารือกับบุตรหลานของข้าพเจ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในแบบฟอร์มนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องของกิจกรรมและความเสี่ยงต่างๆ โดยรายละเอียดต่อไปนี้จะเป็นความเสี่ยงบางประเภทแต่ไม่ถือว่าเป็นความเสี่ยงทั้งหมด ที่อาจจะเกิดขึ้นกับกิจกรรมของผู้เข้าร่วม

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ในกิจกรรมการแข่งขันหรือกิจกรรมของนักกีฬาใดๆ การซ้อม การฝึกฝน หรือการแข่งขันที่จะต้องอาศัยความแข็งแรง ความทนทาน หรืองานอื่นๆ ตลอดจนการออกกำลังกายของร่างกายในส่วนที่เกี่ยวข้อง การวิ่งและสภาวะการณอื่นๆ ที่จะต้องใช้แขนและขาบ่อยๆ และเข้าไปเข้ามา การแข่งขันที่จะต้องใช้ความพร้อมของร่างกายและความทนทานเป็นอย่างสูง รวมทั้งการสร้างแรงกดดันให้แก่ร่างกายและจิตใจของผู้เข้าร่วม

2. ความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและการประพฤติปฏิบัติ ความเสี่ยงเหล่านี้จะรวมถึงความเสี่ยงที่พนักงาน ตัวแทน อาสาสมัคร ผู้รับจ้าง หรือผู้ร่วมงานของHYROXอาจมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดในเรื่องของความสามารถ สุขภาพ สภาวะของร่างกายของผู้เข้าร่วม การตัดสินใจผิดพลาดเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การดูแลรักษา หรือ หนึ่งในบุคคลเหล่านี้อาจจะไม่ได้เตือนผู้เข้าร่วม (และ/หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เข้าร่วม) เกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมเหล่านี้ตามธรรมชาติ

3. ความเสี่ยงที่เกิดจากการวิ่ง ความเสี่ยงเหล่านี้จะรวมถึงความเสี่ยงในการสูญเสียการควบคุมและการล้มลงบนพื้น การวิ่งชนกับวัตถุหรือผู้คน (รวมถึงผู้เข้าร่วมรายอื่น อาสาสมัคร หรือผู้ชม) การพลาดพลั้ง หรือการหกล้ม หรือเจอกับอันตรายอื่นๆ เนื่องจากการออกกำลังกาย

4. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสุขภาพของร่างกายและการเข้าร่วมงาน ความเสี่ยงที่สภาวะทางจิตใจ ร่างกาย หรืออารมณ์ของผู้เข้าร่วม (ซึ่งจะรวมถึงการใช้หรือการเสพแอลกอฮอล์หรือยาที่ออกหรือมีได้ออกตามใบสั่งยา) ไม่ว่าจะมีการเปิดเผยหรือไม่ ทราบแล้วหรือไม่ก็ตาม ซึ่งมาพร้อมกับการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ก็อาจส่งผลทำให้เกิดการบาดเจ็บ ความเสียหาย การเสียชีวิต หรือความสูญเสียอื่นๆ ได้

5. ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลและกิจกรรมต่างๆ ข้าพเจ้าทราบที่ ไม่ว่าHYROXหรือพนักงาน ตัวแทน อาสาสมัคร ผู้รับจ้าง หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับHYROXอาจจะเป็นผู้กำกับดูแลผู้เข้าร่วมในระหว่างที่มีการทำกิจกรรมต่างๆ หรือไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม หากผู้เข้าร่วมเป็นผู้เยาว์ ข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบการกำกับดูแลคุ้มครองแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าจะก่อน ในระหว่าง และหลังจากการจัดงานและกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งจะรวมถึงในระหว่างเวลาพัก และเวลาอื่นๆ ทั้งหมด และตกลงว่าผู้ปกครองและบุตรหลานจะร่วมกันรับผิดชอบในเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีของบุตรหลาน

6. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติ ความเสี่ยงที่ผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมงานรายอื่นและ/หรือบุคคลภายนอกอาจจะกระทำการโดยประมาท เลินเล่อหรือจงใจ

7. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เป็นความผิดอาญา/การก่อการร้าย ความเป็นไปได้ที่บุคคลภายนอกอาจจะกระทำการที่เป็นความผิดอาญาหรือการก่อการร้าย

ข. **อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้** ความเสี่ยงเหล่านี้และความเสี่ยงอื่นๆ อาจจะทำให้ผู้เข้าร่วมหรือผู้ปกครองที่เข้าร่วมงาน การหกล้มระหว่างทางหรือหกล้มลงบนพื้น ตกใจกลัว ชนกับวัตถุหรือผู้คน หลงทางหรือมีนงงสับสน มีภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับทางเดินอาหาร หรือปฏิกิริยาที่เกิดจากการแพ้ หรือประสบกับปัญหาอื่นๆ สภาวะการณเหล่านี้และอื่นๆ อาจก่อให้เกิดโรคร้ายไข้เจ็บหรือสภาวะของร่างกายที่เกิดขึ้นจากความร้อนหรือความหนาวเย็น (ซึ่งจะรวมถึง ภาวะอุณหภูมิของร่างกายต่ำ ภาวะเพลียแดด/โรคลมแดด) ภาวะสูญเสียน้ำ ภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ ภาวะแทรกซ้อนบริเวณหัวใจหรือปอด กระดูกหัก อัมพาต หรือความทุพพลภาพถาวรอื่นๆ การบาดเจ็บทางร่างกายหรืออารมณ์ การ

เอกสารฉบับภาษาอังกฤษเป็นฉบับหลักและถูกต้อง โดยมีการแปลเป็นภาษาไทยเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือข้อขัดแย้งใดๆ เอกสารฉบับภาษาอังกฤษจะเป็นฉบับที่ใช้นิ่ง

กระแทกกระเทือน หรือความบาดเจ็บ ความเสียหาย การเสียชีวิต หรือความสูญเสียอื่นๆ ไม่ว่าจะก่อน ในระหว่าง หรือหลังจากที่พวกเขาเข้าร่วมเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมอื่นๆ

ค. การตรวจสอบผู้เข้าร่วม ข้าพเจ้าเข้าใจและตกลงว่า ข้าพเจ้า (รวมทั้งบุตรหลานของข้าพเจ้า แล้วแต่กรณี) จะตรวจสอบวัสดุทั้งหมดที่ได้รับอย่างถูกต้องและครบถ้วนและตกลงว่าจะจดทะเบียนข้อมูลเอกสารและกระบวนการ รวมทั้งข้อพึงในระเบียบและนโยบายทั้งหมด

ง. จรรยาบรรณ ระเบียบและนโยบายเหล่านี้ซึ่งจะรวมถึงจรรยาบรรณดังต่อไปนี้ - ข้าพเจ้าจะ (1) ไม่เสพยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ที่จะส่งผลกระทบต่อตัดสินใจของข้าพเจ้าและ/หรือความสามารถของข้าพเจ้าในการทำหน้าที่อาสาสมัครและให้ความช่วยเหลือ (2) เคารพในสิทธิเกียรติยศ และศักดิ์ศรีของบุคคลทุกคนซึ่งจะรวมถึงนักกีฬา อาสาสมัครรายอื่น และผู้เข้าชม (3) ไม่เลือกปฏิบัติกับบุคคลใดก็ตามโดยพิจารณาจากเพศ ชาติพันธุ์ ศาสนา ความสามารถ หรือการประพฤติปฏิบัติ (4) ให้ความเคารพต่อสถานที่ทั้งหมดซึ่งจะรวมถึงหากแต่มีได้จำกัดไว้แค่เพียงโรงแรม ที่พักนักกีฬา และอุปกรณ์ต่างๆ (5) กระทำการอย่างมีอาชีพ ให้ความเคารพแก่บุคคลอื่น และรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง

จ. การยอมรับในความรับผิดชอบ การยอมรับในขั้นสุดท้ายของข้าพเจ้ารวมทั้งการเข้าร่วมงานถือเป็นเงื่อนไขก่อนที่HYROXจะรับและตรวจสอบข้อมูลและแบบฟอร์มทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะรวมถึงแบบฟอร์มนี้ด้วย ทั้งนี้ ก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ข้าพเจ้าอาจจะตรวจสอบเส้นทาง สถานที่ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแข่ง/การออกกำลังกาย และพื้นที่ต่างๆ ที่จะถูกนำมาใช้ หากข้าพเจ้าเลือกที่จะใช้ โดยข้าพเจ้ามีความสามารถอย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมงานโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองหรือบุคคลอื่น นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังตกลงว่าการเข้าร่วมในกิจกรรมเหล่านี้จะต้องอาศัยความพร้อมและความทนทานของร่างกาย และหลังจากที่ข้าพเจ้าปรึกษาแพทย์ประจำตัวของข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้ายินดีที่จะรับผิดชอบในการพิจารณาว่ากิจกรรมเหล่านี้เหมาะสมกับตัวของข้าพเจ้าหรือไม่ก่อนที่จะเข้าร่วม ในการนี้ HYROXได้ทำสัญญาไว้กับบุคคลและองค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นผู้รับจ้างอิสระ (มิใช่ลูกจ้างหรือตัวแทน) ในการให้บริการบางประเภทรวมทั้งเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมบางกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมอาจจะเข้าร่วม ข้าพเจ้ารับทราบว่ายี่ห้อHYROXจะไม่กำกับดูแลหรือควบคุมผู้รับจ้างอิสระเหล่านี้และไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบหรือรับผิดชอบตามกฎหมายในการประพฤติปฏิบัติของผู้รับจ้างอิสระดังกล่าว นอกจากนี้ กิจกรรมต่างๆ จะเกิดขึ้นในทรัพย์สินหรือสถานที่ที่HYROXมิได้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุม และไฮโรคจะไม่ควบคุมดูแลหรือแสดงความรับผิดชอบในเรื่องราวหรือสภาพของสถานที่หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามที่กล่าวมา ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มนี้มีได้เป็นข้อมูลที่ละเอียด นอกจากนี้ อาจมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นหรือมีได้คาดว่าจะเกิดขึ้นรวมทั้งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติหรือความเสี่ยงและผลที่ตามมาอื่นๆ และHYROXไม่สามารถให้การรับประกันในเรื่องของความปลอดภัยของข้าพเจ้าหรือกำจัดความเสี่ยงใดๆ ตามที่กล่าวมา ตัวแทนของHYROXพร้อมที่จะตอบคำถามหากข้าพเจ้ามีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ หรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าเข้าร่วมงานโดยสมัครใจและข้าพเจ้ารับทราบว่าการทำกิจกรรมเหล่านี้อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยง ดังนั้น ข้าพเจ้าตกลงว่าข้าพเจ้าจะยอมรับและจะแสดงความรับผิดชอบต่อผู้เข้าร่วมในส่วนของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติและความเสี่ยงอื่นๆ (ไม่ว่าจะทราบอยู่แล้วหรือไม่ก็ตาม) ที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรม รวมทั้งการบาดเจ็บ ความเสียหาย การเสียชีวิต หรือความสูญเสียอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าหรือบุตรหลานของข้าพเจ้าอันเนื่องมาจากความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งจะรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการประมาทเลินเล่ออย่างจงใจหรือการประมาทเลินเล่อของตัวข้าพเจ้าเอง ผู้เข้าร่วมงานรายอื่น และ/หรือบุคคลภายนอก หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ที่ได้รับการปลดปล่อย

3. การปลดปล่อยและการชดใช้ กรุณาอ่านเนื้อหาในหัวข้อนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน รายละเอียดในส่วนของการปลดปล่อยและการชดใช้จะมีข้อความที่เกี่ยวข้องกับการสละสิทธิตามกฎหมายบางประการ

ก. การปลดปล่อยและการสละสิทธิ ในกรณีที่กฎหมายนำมาบังคับใช้ให้การอนุญาต ข้าพเจ้าขอกระทำการในนามของตนเอง (รวมทั้งผู้เข้าร่วมที่เป็นบุตรหลานของข้าพเจ้า แล้วแต่กรณี) ตกลงดังต่อไปนี้ - ข้าพเจ้าขอปลดปล่อยและจะไม่ฟ้องร้องHYROX ผู้ให้การสนับสนุน การจัดงาน ผู้จัดงาน ผู้ส่งเสริมการจัดงาน โปรดิวเซอร์ของงาน ผู้อำนวยการ/ผู้ตัดสินการแข่งขัน เจ้าหน้าที่ของงาน พนักงานของงาน ผู้โฆษณา ผู้บริหาร ผู้รับจ้าง ผู้จำหน่ายสินค้า อาสาสมัคร รวมทั้งเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมด ตลอดจนรัฐ เมือง นคร เทศมณฑล และหน่วยงานราชการอื่นๆ และ/หรือหน่วยงานประจำเทศบาล ซึ่งทรัพย์สินและ/หรือบุคลากรเหล่านั้นถูกนำมาใช้และ/หรือนำมาใช้ให้ความช่วยเหลือในสถานที่ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม รวมทั้งบริษัทแม่ บริษัทย่อย และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง ผู้รับช่วง ผู้รับอนุญาต เจ้าของ เจ้าหน้าที่กรรมการ หุ่นส่วน สมาชิกคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น สมาชิก ผู้กำกับดูแล ผู้รับประกันภัย ผู้แทน ลูกจ้าง อาสาสมัคร ผู้รับจ้าง และตัวแทนรวมทั้งบุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรม (“ผู้ที่ได้รับการปลดปล่อย”) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้อง ความรับผิดชอบ การฟ้องร้อง หรือค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งหมด (รวมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับทนายความ) (“การเรียกร้อง” หรือ “การเรียกร้องต่างๆ”) ที่ข้าพเจ้าอาจจะดำเนินการ ในส่วนของการบาดเจ็บ ความเสียหาย การเสียชีวิต หรือความสูญเสียอื่นๆ ไม่ว่าจะประการใดก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนหรือการเข้าร่วมและ/หรือการให้ความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะรวมถึงการใช้และ/หรือการให้ความช่วยเหลือโดยใช้อุปกรณ์ สถานที่ หรือทรัพย์สินต่างๆ (รวมทั้งความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากความเสียหายตามธรรมชาติหรือความเสี่ยงอื่นๆ ในการทำกิจกรรม) ข้าพเจ้าเข้าใจและตกลงว่าจะสละสิทธิที่จะเรียกร้องทั้งหมดที่ข้าพเจ้าอาจจะพึงมีต่อผู้ที่ได้รับการปลดปล่อย และตกลงว่าไม่ว่าข้าพเจ้าหรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการในนามของข้าพเจ้า ก็จะไม่เรียกร้องต่อผู้ที่ได้รับการปลดปล่อย

ในส่วนของความสูญเสียใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าหากข้าพเจ้าประสบกับการบาดเจ็บ ความเสียหาย การเสียชีวิต หรือความสูญเสียอื่นๆ อีกทั้งยังจะแตกต่างและชดใช้ (คำว่า “ชดใช้” หมายถึงการให้ความคุ้มครองโดยการชดใช้หรือจ่ายเงิน) ให้แก่ผู้ที่ได้รับการปลดปล่อยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องใดๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือกระทำการในนามของข้าพเจ้า (บุตรหลานที่เข้าร่วมงานของข้าพเจ้า) หรือสมาชิกในครอบครัวรายอื่น ผู้เข้าร่วมงานรายอื่น หรือบุคคลอื่นใด ในส่วนของการบาดเจ็บ ความเสียหาย การเสียชีวิต ทรัพย์สินที่สูญหายและ/หรือถูกกลืนขโมย หรือความสูญเสียอื่นๆ ไม่ว่าจะประการใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนหรือการเข้าร่วมงานของข้าพเจ้าหรือบุตรหลานของข้าพเจ้าและ/หรือการให้ความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะรวมถึงการใช้หรือการให้ความช่วยเหลือด้วยอุปกรณ์ สถานที่ หรือทรัพย์สิน (รวมทั้งความสูญเสียต่างๆที่เกิดขึ้นจากความเสียหายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือความเสี่ยงอื่นๆ ในการทำกิจกรรม)

ข. การเรียกร้องอื่นๆ ในหัวข้อเรื่องการปลดปล่อยและการชดใช้จะรวมถึงการเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของผู้ที่ได้รับการปลดปล่อย (แต่จะไม่รวมถึงการจงใจประมาทเลินเล่อของบุคคลดังกล่าว) และจะรวมถึงการเรียกร้องในส่วนของการบาดเจ็บของบุคคลหรือ

เอกสารฉบับภาษาอังกฤษเป็นฉบับหลักและถูกต้อง โดยมีการแปลเป็นภาษาไทยเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือข้อขัดแย้งใดๆ เอกสารฉบับภาษาอังกฤษจะเป็นฉบับที่ใช้บังคับ

การเสียชีวิตโดยมิชอบ (ซึ่งจะรวมถึงการเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉิน ปัญหาทางการแพทย์ ยา และ/หรือสุขภาพ การตอบสนอง การประเมิน หรือการรักษาพยาบาล) ความเสียหายของทรัพย์สิน ผลขาดทุนกิจการร่วม การกระทำผิดสัญญาหรือการเรียกร้องอื่นใด

ค. ผู้เข้าร่วมงานที่เป็นผู้เยาว์ หากผู้ร่วมงานเป็นผู้เยาว์ ข้าพเจ้า (ผู้ปกครองของผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้เยาว์) ซึ่งเราทำการแทนและในนามของบุตรหลานที่เป็นผู้เยาว์ของข้าพเจ้าที่เข้าร่วมงาน ตกลงดังต่อไปนี้ - ข้าพเจ้าตกลงว่าจะสละและละทิ้งสิทธิในการเรียกร้องหรือมูลเหตุในการดำเนินการกับผู้ที่ได้รับการปลดปล่อยในกรณีที่บุตรที่เป็นผู้เยาว์ของข้าพเจ้าเกิดการบาดเจ็บของร่างกาย ซึ่งจะรวมถึงการเสียชีวิต รวมทั้งความเสียหายของทรัพย์สินอันเนื่องมาจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติจากการทำกิจกรรม

4. การบอกกล่าวผู้ปกครองโดยชอบของเด็กที่เป็นผู้เยาว์

ก. ห้ามบอกกล่าวเรื่องกิจกรรมที่เป็นอันตราย กรุณาอ่านเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มนี้อย่างครบถ้วนและละเอียดถี่ถ้วน ท่านตกลงว่าจะอนุญาตให้บุตรที่เป็นผู้เยาว์ของท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่คาดว่าจะเป็นอันตราย ท่านตกลงว่า ถึงแม้ว่าผู้ที่ได้รับการปลดปล่อยจะให้ความดูแลเอาใจใส่ตามสมควรในการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ ก็เป็นไปได้ว่าบุตรของท่านอาจจะบาดเจ็บอย่างร้ายแรงหรือเสียชีวิตในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยเป็นเพราะอันตรายบางประการที่จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติจากการทำกิจกรรมและไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขจัดทิ้งไปได้ และเมื่อลงนามในแบบฟอร์มนี้ หมายถึงท่านขอสละสิทธิของบุตรหลานของท่านและสิทธิของท่านในการฟ้องร้องผู้ที่ได้รับการปลดปล่อยในกรณีที่บุตรหลานของท่านร่างกายบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินใดๆ ที่เกิดจากความเสียหายซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการทำกิจกรรม ท่านมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และผู้ที่ได้รับการปลดปล่อยก็จะมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธมิให้บุตรหลานของท่านเข้าร่วมงานหากท่านไม่ลงนามในแบบฟอร์มนี้

ข. การชดเชย หากกฎหมายที่นำมาบังคับใช้ให้การอนุญาต ข้าพเจ้าตกลงว่าจะชดเชยให้แก่ผู้ที่ได้รับการปลดปล่อยในส่วนของค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับทนายความที่เกิดขึ้นกับบุคคลดังกล่าวในการแก้ต่างการเรียกร้องหรือการฟ้องร้องที่เกิดขึ้นจากหรือกระทำการในนามของบุตรหลานของข้าพเจ้า (ไม่ว่าข้าพเจ้า บุตรหลานของข้าพเจ้า หรือบุคคลอื่นจะเป็นผู้ดำเนินการเรียกร้องหรือฟ้องร้องตามที่กล่าวมา) ซึ่งอนุญาตต่อตุลาการหรือศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าจะต้องชำระตามกฎหมายที่นำมาบังคับใช้ หรือ มีการถอนหรือยกคำร้องเรียนดังกล่าว

5. ข้อกำหนดอื่นๆ ข้าพเจ้าเข้าใจและให้ความเห็นชอบดังต่อไปนี้

ก. การระงับข้อพิพาท ข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใดๆ ของข้าพเจ้า (หรือบุตรหลานของข้าพเจ้า) ที่เกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับแบบฟอร์มนี้ การลงทะเบียนหรือการเข้าร่วมกิจกรรมของข้าพเจ้า (หรือบุตรหลานของข้าพเจ้า) หรือเรื่องราวอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่ข้าพเจ้า (ของข้าพเจ้า) มีกับHYROX - 1) จะอยู่ภายใต้บังคับโดยเป็นไปตามกฎหมายเครือรัฐหรือกฎหมายรองที่นำมาใช้แทนของรัฐ/อาณาเขตที่มีการจัดงาน (ไม่คำนึงถึงระเบียบว่าด้วยเรื่อง "การขัดกันของกฎหมาย") และ 2) เว้นแต่จะเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ ก็ จะได้รับการพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการโดยถือว่าการแก้ไขเยียวยาเพียงอย่างเดียวและขั้นสุดท้ายสำหรับทุกเรื่องที่มีข้อพิพาท โดยจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดยศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศฮ่องกง ("HKIAC") โดยเป็นไปตามระเบียบการอนุญาโตตุลาการด้านการค้าและค่าตัดสินที่ได้จากอนุญาโตตุลาการอาจถูกยื่นต่อศาลใดๆ ที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีนี้ ทั้งนี้ อนุญาโตตุลาการของHKIAC ที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้และเข้าใจดีในเรื่องราวด้านการค้า ซึ่งผู้ปกครองและHYROXให้การยอมรับ จะเป็นผู้ดำเนินการอนุญาโตตุลาการ และข้าพเจ้าตกลงว่าการดำเนินการอนุญาโตตุลาการหรือการฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ หรือการพิจารณาคดีอื่นๆ จะต้องถูกยื่นดำเนินการ และ/หรือเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น

ข. สถานภาพของผู้ปกครอง หากสภาพการเป็นผู้ปกครองของผู้เยาว์ของข้าพเจ้าถูกคัดค้านหรือพบว่าเป็นโมฆะ ข้าพเจ้าจะเป็นผู้ปลดปล่อย ตกลงว่าจะแก้ต่างและชดเชย และจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีผู้ที่ได้รับการปลดปล่อย สร้างขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายให้การอนุญาตและเป็นไปตามข้อกำหนดของแบบฟอร์มนี้ เสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้เข้าร่วมงาน

ค. ข้อตกลงที่มีความครบถ้วนบริบูรณ์ ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างข้าพเจ้าหรือบุตรหลานของข้าพเจ้ากับHYROX ข้าพเจ้าตกลงว่าเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มนี้จะมีอำนาจเหนือกว่าเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มหรือสัญญาอื่นใดที่ข้าพเจ้าหรือบุตรหลานของข้าพเจ้า อาจจะเป็นผู้ลงนาม (กับคู่สัญญาอื่นๆ ที่มีใช้HYROX) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเหล่านี้

ง. การดูแลรักษาพยาบาล ข้าพเจ้าอนุญาตให้พนักงาน ตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ของHYROXเป็นผู้จัดหาหรือให้การดูแลรักษา ส่งตัวข้าพเจ้าไปยังสถานพยาบาล และให้การดูแลรักษา (ซึ่งจะรวมถึงหากแต่มีได้จำกัดไว้แค่เพียง การย้ายตัว การพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล การถ่ายเลือด การผ่าตัด และการรักษาด้วยยา) ซึ่งจำเป็นต่อสุขภาพของข้าพเจ้า (หรือบุตรหลานของข้าพเจ้า) ข้าพเจ้าตกลงว่าจะชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาและการขนย้าย ทั้งนี้ อ้างถึงกฎหมายว่าด้วยเรื่องความเป็นส่วนตัว พ.ศ. 2531 (Cth) ข้าพเจ้าเห็นชอบกับการแจ้งข้อมูล (HYROX ผู้รับประกันภัย ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพรายอื่น รวมทั้งพนักงาน ตัวแทน หรือผู้รับจ้างของบุคคลเหล่านั้น หรือการแจ้งข้อมูลโดยบุคคลดังกล่าว) ทางทางการแพทย์หรือบันทึกทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษาพยาบาล การส่งตัวไปรักษาต่อ การเรียกเก็บเงิน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

จ. การยกเลิก/การปฏิเสธ HYROXขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกมิให้ผู้เข้าร่วมไม่ว่ารายใดก็ตาม เข้าร่วมกิจกรรม ปฏิเสธหรือเพิกถอนการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมไม่ว่ารายใดก็ตามได้ทุกเมื่อ และ/หรือบอกกล่าวคุณสมบัตินของผู้เข้าร่วมในการเข้าร่วมงาน หากบุตรหลานของข้าพเจ้าถูกยกเลิกหรือออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการออกจากงานก่อนกำหนดไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากเหตุผลทางการแพทย์หรือไม่ก็ตาม หรือการยกเลิก เหตุฉุกเฉินส่วนบุคคล หรือเหตุผลอื่นใดก็ตาม และหากโบสถ์ในการเข้าร่วมงานของบุตรหลานของข้าพเจ้าถูกปฏิเสธหรือถูกเพิกถอน ข้าพเจ้าตกลงว่าHYROXไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในส่วนของการใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้า บุตรหลานของข้าพเจ้า ครอบครัวของข้าพเจ้าในส่วนที่เกิดมาจากรายได้ในกรณีการสมัครเข้าร่วมงาน ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่าHYROXจะเป็นผู้เดียวที่มีอำนาจในการพิจารณาว่าจะเลื่อน ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกการจัดงานไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม และในกรณีที่มีการเลื่อน ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกการจัดงานซึ่งจะรวมถึงหากมีได้จำกัดไว้แค่เพียงในกรณีที่เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

